

NĂM THỨ 63

THỨ HAI

15

THÁNG 7-2024

(10-6 năm Giáp Thìn)

SỐ: 9208



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

126 - PHỐ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3836.308 - 0227.3836.544  
0227.3832.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ TỈNH

## Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

(Xem tin trang 4)



Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm trung tâm Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.



Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm trung tâm Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

### Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Chiều ngày 14/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự phiên thứ nhất có đại diện một số ban, ngành của tỉnh cùng 250 đại biểu là cán bộ, hội viên thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 300.000 thanh niên toàn tỉnh.

Tại phiên thứ nhất, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ủy ban

Hội LHTN tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, Ủy ban Hội LHTN tỉnh đã đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường phát huy vai trò của tổ chức hội trong vận động thanh niên thi đua rèn luyện, cống hiến, sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp. Chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, đa dạng hóa các loại hình tập hợp thanh niên và tập trung cụ thể hóa nghị quyết của Hội

vào thực tiễn cuộc sống, phù hợp với các đối tượng thanh niên. Các chương trình, cuộc vận động đã được Ủy ban Hội triển khai rộng khắp, hiệu quả, đem lại các giá trị xã hội thiết thực, từng bước đáp ứng nhu cầu của thanh niên. Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả

(Xem tiếp trang 4)  
**XUÂN PHƯƠNG**

### VŨ THƯ Bế mạc và trao giải các hội thi, cuộc thi

Sáng ngày 14/7, huyện Vũ Thư tổ chức bế mạc và trao giải các hội thi, cuộc thi được tổ chức trong dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Chi bộ Thư Vũ, 55 năm thành lập huyện Vũ Thư.

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 95 năm Chi bộ Thư Vũ và 55 năm thành lập huyện Vũ Thư" do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện tổ chức thu hút 17.293 người tham gia. Huyện đã trao giải nhất, nhì, ba cho 12 tập thể, cá

nhân, trong đó Hội LHPN xã Nguyễn Xá đạt giải nhất tập thể, chị Lương Thu Hoài (sinh năm 2001) tại thành phố Hưng Yên đạt giải nhất cá nhân.

Hội thi bơi trải thu hút 60 vận động viên của 4 đội tham gia; trong đó đội bơi trải Thư Vũ 3 giành giải nhất. Hội trại "Vũ Thư khát vọng và phát triển" thu hút 30 xã, thị trấn trong huyện tham gia, trong đó ban tổ chức trao giải nhất cho xã Tân Lập; giải nhì cho xã Nguyễn Xá và Tân Hòa; giải ba và

khuyến khích cho 9 xã. Hội thi văn nghệ quần chúng "Vũ Thư khát vọng và phát triển" cũng thu hút 30 xã, thị trấn trong huyện tham gia, trong đó ban tổ chức trao giải nhất cho xã Tân Hòa; giải nhì cho xã Tân Lập và Tân Phong; 9 xã đạt giải ba, giải khuyến khích. Tại hội thi nấu ăn gắn với lễ hội bánh và ẩm thực huyện Vũ Thư,

(Xem tiếp trang 4)  
**QUYNH LƯU**

### Chủ động tiêu nước phòng, chống ngập úng cho lúa mùa

Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã gieo cấy được khoảng 60.000ha lúa mùa, trong đó các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Vũ Thư đã cơ bản gieo cấy xong.



Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã gieo cấy được khoảng 60.000ha lúa mùa.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thái Bình, do ảnh hưởng hoàn lưu rìa phía Bắc của áp thấp nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm ngày 14 - 17/7, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa các nơi phổ biến từ 80 - 150mm.

Để chủ động phòng, chống ngập úng, giảm thiệt hại cho lúa mùa, với những diện tích đã và đang cấy cần duy trì mạ dự phòng ở những chân ruộng vắn, vắn cao. Các địa phương có những diện tích nguy cơ ngập úng cao, cần chuẩn bị mọi nguồn lực để chống úng cho lúa, chủ động khơi thông dòng chảy, tiêu nước nhanh nhất khi mưa lớn xảy ra. Khi bị ngập cần huy động mọi nguồn lực, sử dụng các loại máy bơm có công suất lớn để tiêu nước nhanh nhất trên những chân ruộng thấp trũng, đặc biệt lưu ý những vùng gieo cấy muộn. Tuyệt đối không để cây lúa bị ngập lâu, nếu gặp nắng nóng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng, phát triển, thậm chí gây thối và chết. Trong khi thoát nước nếu ruộng có rong rêu, cần tẻ nước để rong rêu không bám trên mặt lá tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa quang hợp tốt hơn.

**NGÂN HUYỀN**

## Sẵn sàng ứng phó tình huống sập đổ công trình khi có thiên tai, bão lớn

(Xem trang 3)



Các lực lượng diễn tập tình huống cứu người thoát nạn bằng ống tụt thoát hiểm.



Quét mã QR để xem Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://baothaibinh.com.vn>



Quét mã QR để xem phiên bản báo in trên Báo Thái Bình điện tử



Quét mã QR để xem Fanpage Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://www.facebook.com/baothaibinh.com.vn>